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Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um eflingu innviða vegna rafbílavæðingar 
 

Borgarstjórn samþykkir að beita sér fyrir því að auðvelda almenna rafbílavæðingu. Talið er að 
50.000 rafmagnsbílar noti innan við 1% af því rafmagni sem framleitt er á Íslandi. Sparnaður í 
eldsneyti af 50.000 rafbílum er um 30 milljarðar á ári. Borgarstjórn samþykkir að vinna áætlun 
til að gera íbúum í fjölbýli í Reykjavík kleift að hlaða rafmagnsbíla við sitt heimili enda er 
verkefnið bæði hagkvæmt og umhverfisvænt. 

 


